

## ◎Thuế bảo hiểm y tế quốc dân (kokumin kenkohoken ze).

### 1 Căn cứ tính thuế

Thuế bảo hiểm y tế quốc dân này, theo quy định của Luật thuế địa phương và điều khoản thuế bảo hiểm y tế quốc dân của thành phố Nishio, thì được đánh vào chủ hộ của người tham gia bảo hiểm.

Do đó, nếu chỉ có 1 người trong hộ gia đình tham gia vào bảo hiểm y tế quốc dân thì, cho dù chủ hộ gia đình có tham gia vào bảo hiểm y tế quốc dân hay không thì thư thông báo quyết định (điều chỉnh) và nộp thuế cũng sẽ được gửi cho chủ hộ gia đình.

### 2 Số tiền thuế

Số tiền thuế bảo hiểm y tế quốc dân là số tiền tổng cộng của phần y tế (tiền thuế dùng để trang trải chi phí cần thiết cho bảo hiểm y tế quốc dân), phần hỗ trợ (tiền thuế dùng để trang trải chi phí cần thiết cho thanh toán tiền hỗ trợ người cao tuổi) và phần chăm sóc ốm bệnh (tiền thuế dùng để trang trải chi phí cần thiết cho việc thanh toán tiền chăm sóc ốm bệnh, chỉ người từ 40 ~ 60 tuổi).

### 3 Tiền lãi và xử lý nợ quá hạn

Nếu để quá thời hạn thanh toán, thì ngoài bị thu tiền lãi dựa vào số ngày tính từ ngày hôm sau của thời hạn thanh toán đến ngày thanh toán sẽ đồng thời tiến hành nhắc nhở và xử lý nợ quá hạn.

### 4 Thông báo thay đổi

Vui lòng thông báo cho chúng tôi trong vòng 14 ngày về bất kỳ sự thay đổi nào của người vào bảo hiểm y tế quốc dân (như là từ nơi khác chuyển đến, chuyển đi nơi khác, khai sinh, khai tử, tham gia bảo hiểm xã hội, rút khỏi bảo hiểm xã hội hoặc là thay đổi hộ khẩu v.v.)

### 5 Nơi thanh toán

Nishio shiyakusho (trụ sở chính, các chi nhánh) hay là các cơ quan tài chính được ghi ở mặt sau của phiếu thanh toán và các cửa hàng tiện lợi combini, ứng dụng điện thoại thông minh.

※ Tên của cơ quan tài chính có thể sẽ có thay đổi do hợp nhất hoặc hủy bỏ. Ngoài cơ quan tài chính trên cũng có thể thanh toán nhưng có thể sẽ bị mất phí.

Ngoài ra, nếu mặt sau của phiếu thanh toán không có mã vạch thì sẽ không thể thanh toán được ở các cửa hàng tiện lợi combini.

### 6 Thông tin liên lạc: *Phụ trách bảo hiểm y tế quốc dân (kokumin hoken) Nishio shiyakusho*

*SĐT (0563) 65-2103 (trực tiếp)*